

ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ร่วมรณรงค์โครงการ Earth Hour 2017 ภายใต้ชื่อ ‘หัวใจสีเขียว...ปิดไฟเพื่อชาติ’



ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการพลังงาน และระบบอัตโนมัติ สนับสนุนโครงการ Earth Hour 2017 ภายใต้ชื่อ ‘หัวใจสีเขียว ปิดไฟเพื่อชาติ’ เป็นการร่วมเผยแพร่และรณรงค์ให้คนไทยที่มีหัวใจสีเขียว ร่วมกันดับไฟเพื่อชาติ และเพื่อโลก ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 20.30 – 21.30 โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

นายมาร์ค เพลทเทียร์ ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ประเทศไทย เผยว่า “โลกเราร้อนขึ้นทุกวัน เราควรร่วมกันหยุดอุณหภูมิของโลก ให้เหลือเพียง ไม่เกิน 2 องศา หรือถ้าเป็นไปได้ที่ 1.5 องศา การช่วยกันดับไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพร้อมกันทั่วประเทศ ในช่วง 20.30 – 21.30 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้าในระดับสูงของแต่ละวัน แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาเล็กๆ ในการร่วมกันประหยัดพลังงาน แต่เมื่อรวมกันหลายคน หลายดวงใจ หลายครัวเรือน หลายองค์กร ก็จะเป็นพลังขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ

นอกเหนือจากการการร่วมกันปิดไฟแล้ว เราสามารถลดการใช้พลังงานได้ในแบบยั่งยืน นั่นคือการร่วมมือกันใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน เช่น ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือแม้กระทั่งในภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ควรเลือกแบบที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เพราะได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ และกระทรวงพลังงานแล้ว นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีนวัตกรรมที่เป็นแพลตฟอร์มจัดการพลังงาน ที่ช่วยลดการใช้พลังงานทั้งในอาคาร อุตสาหกรรม ดาด้าเซ็นเตอร์ กริด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเราร่วมมือกันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานของชาติในมวลรวมได้อย่างมหาศาล”

#

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็กทริก

ชไนเดอร์ อิเล็กทริก เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านระบบการบริหารจัดการพลังงาน และระบบอัตโนมัติ โดยมีรายได้ประจำปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นมูลค่า 24.7 พันล้านยูโร บริษัทฯ มีพนักงาน 160,000 คนไว้คอยให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการพลังงานและกระบวนการทำงานได้อย่างปลอดภัย มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่สวิทช์ไฟแบบเรียงบงายที่สุด ไปจนถึงระบบการทำงานที่ซับซ้อน ชไนเดอร์ อิเล็กทริก เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และการบริการที่ช่วยให้ลูกค้ายกระดับประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินงานได้แบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อของเราจะช่วยปรับโฉมอุตสาหกรรม เปลี่ยนเมือง และช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับชไนเดอร์

อีเล็คทริก เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า

“Life is On” www.schneider-electric.com/th